

# ดีอีเอสอัปเดตดิจิทัลไอดี

## ตั้งเป้าคนไทยเข้าถึงได้หลายบริการ

ดีอีเอส จับมือเอ็ตต้า ชวน 6 หน่วยงาน อัปเดตความถี่หน้า Digital ID ประเทศ ตั้งเป้าคนไทยต้องเข้าถึงได้หลายบริการ

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการเร่งขับเคลื่อนให้ประเทศเกิดการพัฒนาและใช้งาน Digital ID (ดิจิทัล ไอดี) อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดดีอีเอส โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA (เอ็ตต้า) จับมือ 6 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการปกครอง, กรมสรรพากร, สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน), สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), บริษัท เนชั่นเนลดิจิทัลไอดี จำกัด เพื่อขับเคลื่อน Digital ID ภายใต้ framework ระยะเวลา 1

“เป้าหมาย ของ Digital ID framework คือ การผลักดันให้บริการ Digital ID ไปถึงมือประชาชน สามารถเข้าถึงบริการออนไลน์ของภาครัฐและเอกชนได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำซ้อน มีบริการที่ประชาชนเข้าใช้งานด้วย Digital ID ได้จริง ซึ่งวันนี้มีบริการนำร่องต่างๆ เกิดขึ้นแล้ว เช่น การยื่นขออนุญาตด้วย Digital ID เพื่อยื่นภาษีออนไลน์ของกรมสรรพากรการแจ้งย้ายที่อยู่ด้วยตนเองของกรมการปกครอง หรือ การเปิดบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ แต่บริการเหล่านี้มีเพิ่มขึ้น หลากหลายขึ้นและต้องมีโครงสร้างพื้นฐานและบริการที่พร้อมใช้งานครอบคลุม นิติบุคคล และบุคคลต่างชาติ”

สำหรับ Digital ID framework ในระยะที่ 1 นี้ มีทั้งหมด 8 กลยุทธ์ ได้แก่ 1.มี Digital ID ที่ครอบคลุม คนไทย นิติบุคคล และคนต่างชาติ พร้อมต่อขอใช้งานทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 2.ประชาชนสามารถใช้ Digital ID ที่เหมาะสม เข้าถึงบริการออนไลน์ได้ 3.กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักที่ให้ข้อมูลและบริการ สนับสนุนการพิสูจน์ตัวตนคนไทยและคนต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในไทย 4.ใช้ Digital ID ในการทำธุรกรรมของนิติบุคคลเป็นการใช้ Digital ID บุคคลธรรมดาของผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น ร่วมกับการมอบอำนาจ หากจำเป็น 5.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นหน่วยงานหลักที่ให้ข้อมูลนิติบุคคล สนับสนุนการทำธุรกรรมของนิติบุคคลด้วย Digital ID

6.ประชาชนเข้าถึงบริการออนไลน์ของรัฐได้ด้วย Digital ID ที่น่าเชื่อถือ โดยไม่ต้องพิสูจน์ตัวตนซ้ำซ้อน 7.ETDA ขับเคลื่อนนโยบาย Digital ID ในภาพรวม พร้อมพัฒนามาตรฐานกลาง ที่หน่วยงานกำกับแต่ละ Sector สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ Sector ของตนได้อย่างเหมาะสม และ 8. DGA พัฒนามาตรฐานบริการ Digital ID ของรัฐ ให้มีมาตรฐาน สอดคล้องและเชื่อมโยงระหว่างรัฐและเอกชนได้

นอกจากนี้ ยังเร่งให้เกิดจัดทำกฎหมายมาตรฐาน ตลอดจนหลักเกณฑ์การดูแลผู้ให้บริการการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ที่จะบัญญัติไว้ใน (ร่าง) พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ต้องได้รับใบอนุญาต พ.ศ.... รวมไปถึงการจัดทำมาตรฐานทางด้านเทคนิคหรือแนวทางการพัฒนาและใช้งานระบบ Digital ID ของประเทศ เพื่อให้การใช้งานมีมาตรฐานสากล

# "ผบ.ตร." วางระบบ "คดีออนไลน์" ลดจำนวนเหยื่อถูกหลอก



สอดรับตัวเลขรับ  
แจ้งความออนไลน์และ  
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี  
ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.ถึงวัน  
ที่ 26 พ.ย.รับแจ้งความ  
182,747 คดี พบว่า 5  
กลโกงรับแจ้งมากที่สุด  
1.คดีหลอกวางซื้อขาย  
สินค้า 2.โอนเงินเพื่อหา  
รายได้จากกิจกรรม 3.  
หลอกให้กู้เงินแต่ไม่ได้  
เงิน 4.หลอกให้ลงทุน  
5.หลอกลงทุนทางโทรศัพท์  
เป็นขบวนการแก๊งคอล  
เซ็นเตอร์

"ผมมั่นใจว่าปีนี้คดีอาชญากรรมออนไลน์  
ลดลงเห็นได้ชัดเจนไม่แพ้เงิน 300 คดีต่อวัน ยิ่ง  
มีการออกพระราชกำหนด รวมถึงมาตรการเร่งรัด  
ต่างๆ จะเดินตามปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ไม่ใช่กดดัน  
ให้เจ้าหน้าที่ไปเบียดเบียน "เป่าคดี" ไม่รับคดีที่  
ผู้เสียหายแจ้งความเพื่อทำให้คดีน้อยลง แบบนี้  
ไม่เอา เพราะจะทำให้เราแก้ปัญหาในระยะยาว  
ไม่ได้เราต้องการรู้ปัญหาจริงและค่อยๆ ให้ลดลง  
ตามข้อเท็จจริงผ่านกระบวนการต่างๆ ทั้งในมิติ  
การป้องกันผ่านการออกพระราชกำหนด มิติให้  
ความรู้ที่มี "ครูไซเบอร์" แต่ละพื้นที่ให้ความรู้  
ประชาชน คิดต่อศูนย์รับแจ้งความออนไลน์ จะได้  
เกิดการเรียนรู้แผนประทุษกรรมใหม่ต่อยอดเรื่อยๆ"

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร.  
เปิดใจ "ทีมข่าวอาชญากรรม" เกี่ยวกับปัญหาใหญ่  
อาชญากรรมออนไลน์ที่มีคนไทยตกเป็นเหยื่อถูก  
หลอกหลวงหลากหลายรูปแบบเป็นสิ่งที่ตั้งใจทำตั้งแต่  
สมัยที่เป็นรอง ผบ.ตร.และมาสานงานต่อในหน้าที่  
ผบ.ตร. วางระบบสืบสวนสอบสวนและรับแจ้งความ  
เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เสียหาย เชื่อมโยง  
พฤติกรรมกลุ่มผู้กระทำผิด สืบสวนดำเนินคดีทั้ง  
เครือข่ายและแจ้งเตือนภัยไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ

"เมื่อประชาชนมาแจ้งความที่โรงพักต้อง  
รับเรื่องรีบลงระบบเพื่อให้ระบบประมวลผลว่า  
เชื่อมโยงกับคดีอื่นๆของโรงพักหรือไม่คดีความ  
ผิดอาชญากรรมทางออนไลน์เฉลี่ยแล้วเกิดขึ้น  
600-700 คดีต่อวัน เชื่อว่าคดีพวกนี้ในอนาคต  
จะลดลงเรื่อยๆ" ผบ.ตร.ย้ำถึงเป้าหมายลดคดีเหยื่อ  
ถูกหลอกทางออนไลน์



ข้อมูล 5 กลโกงที่พบความเสียหายสูงสุด  
1.หลอกให้ลงทุน ความเสียหาย 6.4 ล้านบาท  
2.หลอกลงทุนทางโทรศัพท์แบบเป็นขบวนการความ  
เสียหาย 2.1 ล้านบาท 3.โอนเงินเพื่อหารายได้  
จากกิจกรรม ความเสียหาย 2.0 ล้านบาท 4.หลอก  
ให้รับกู้ยืมเงิน ความเสียหาย 0.99 ล้านบาท  
และ 5.หลอกให้กู้เงินแต่ไม่ได้เงิน ความเสียหาย  
0.67 ล้านบาท ติดตามอายุคดีบัญชี 49,045 บัญชี  
อายุคดีได้ทัน 879,830,727 บาท

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ใช้เวลา 2 เดือนปรับ  
ระบบคดีอาชญากรรมเทคโนโลยีเข้าสู่รูปเข้ารอย  
อาศัยประสบการณ์ที่รับผิดชอบ ศูนย์ปราบ  
ปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ  
PCT วางมาตรการในการแก้ไขปัญหามาทุกมิติ ทั้ง  
แจ้งเตือนภัย รับแจ้งความและสืบสวนจับกุม โดย  
มี พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร.เป็น  
ผอ.ศูนย์ PCT พล.ต.ท.ภานุรัตน์ หลักบุญ ผู้ช่วย  
ผบ.ตร. เป็น รอง ผอ.ศูนย์ PCT และ พล.ต.อ.  
สุรเชษฐ์ ทักพาล รอง ผบ.ตร.สส. และ พล.ต.อ.  
ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบ.ตร. ร่วมจับกุมเครือข่าย  
"ตอนนี้กำลังจะร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง  
แก้ปัญหที่เกิดขึ้นให้เป็นระบบไม่ว่าจะเป็นธนาคาร



แห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เกรือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยแนวทางคือเราจะบล็อกทุกอย่าง”

“พบแล้วว่าตัวการใหญ่ส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติ จะใช้พื้นที่แนวชายแดนฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเป็นที่พำนักอาศัยเป็นที่ทำงานเพราะหากอยู่ในประเทศไทยเราจับกุมได้หมด จะเลือกลงกฎหมายทำให้จับกุมได้ยาก พบว่ามีการใช้การทำงานโดยผ่านคนไทยบางส่วนที่ไปร่วมมือข้ามพรมแดนไปทำงานอ้างว่าจะให้เงินเดือน 25,000-30,000 บาท พอเข้าไปเป็นลูกน้องร่วมเป็นกระบวนกรของ “แก๊งคอลเซ็นเตอร์” บางรายเปิดบัญชีม้าหรือจิ๊กซอว์การกระทำผิดต่างๆที่ใช้คนไทยเราต้องตัดตอนให้ได้ทั้งหมดไม่ให้มี “บัญชีม้า” ไม่ให้ใช้เครือข่ายโทรศัพท์ลักษณะที่ไม่ระบุตัวตนหรือพวกที่ใช้ซิมการ์ดมือถือที่ไม่ระบุตัวตน ตลอดจนกระบวนกรอายัด ยึดสิ่งผิดกฎหมายต้องรวดเร็ว” เป็นข้อมูลที่มาของปัญหาที่อยู่ในมือ ผบ.ตร.

“ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการแก้กฎหมาย เพราะกฎหมายที่มีอยู่ยังทำให้ทำได้ช้า เมื่อเราป้องกัน “บัญชีม้า” ไม่ให้เกิดขึ้นง่ายๆหรือใครที่มีพฤติกรรมมีธุรกรรมต้องสงสัย เช่นพบว่ามีการโอนเงินถี่เกินไปโดยไม่มีเงินหลงเหลืออยู่เข้าข่ายบัญชีต้องสงสัย จะใช้การทำธุรกรรมต่างๆกับธนาคารโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่ได้แล้ว ถ้าจะถอนเงินต้องไปถอนที่สำนักงานของธนาคารเป็นลักษณะที่ไม่เปิดโอกาสให้โอนเงินภายใน 3-4 นาที โอนไปหลากหลายบัญชี มีเบอร์มือถือเดียวผูกไว้กับหลายบัญชี แสดงว่ามีลักษณะต้องสงสัยเราจะพยายามบล็อกป้องกันตั้งแต่ต้นเราต้องทำมิตการป้องกันมากขึ้น ระหว่าง บข.สอท.กับสถานีตำรวจ ทำงานเป็นเนื้อเดียวกัน” ผบ.ตร. มองด้วยประสบการณ์ที่เกาะติดคดีอาชญากรรมออนไลน์มานาน

“คดีส่วนใหญ่ที่มีการหลอกหลวงมันจะมีแผนประทุษกรรมหลักๆ คือ “กลัว-โลภ-หลง” ทำให้เกิดความกลัวที่เรียกว่าคอลเซ็นเตอร์ กลัวจนต้องส่งเงินไปเช่น โทรศัพท์ที่มาจากอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานต่างๆ จนมาถึงสายสุดท้ายจะอ้างว่าเป็นตำรวจแล้วบอกให้ส่งเงินไปอันดับสองที่เกิดเหตุบ่อยๆคือความโลภ อาจจะเกิดจากความไปตีสันทิ เหมือนกัน จับกันหลอก

ลงทุนอะไรต่างๆ อีกอย่างคือ หลงด้วยเรียกว่า โรแมนติกสแกม ตีสันทิทางเฟชบุ๊ก ทางไลน์ ทางไอจีเพื่อให้ความเชื่อว่าจะจับกันเป็นแฟนกัน แล้วมีเหตุให้ต้องโอนเงินไปช่วยหรือชวนให้



ลงทุน” ผบ.ตร.เปิด โปงพฤติกรรม “แก๊งออนไลน์” กำลังระบาดหนัก

“เราพัฒนาอยู่ตลอดและเรารู้ปัญหาเยอะกว่าหน่วยงานอื่นแต่ปัญหานี้ไม่สามารถทำสำเร็จได้โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพียงหน่วยงานเดียว แต่ต้องอาศัยหน่วยงานอื่นๆ ธนาคารเรื่องการโอนเงิน การบล็อกต้องเร็ว เครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเพราะโทรศัพท์จะผูกกับเบอร์ของประชาชน เครือข่ายผู้ให้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ต้องช่วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ก.ล.ต. เพราะสุดท้ายแล้วเงินจะถูก โอนไปอยู่ในระบบคริปโตเคอร์เรนซี ก.ล.ต.มีส่วนช่วยแก้ระเบียบกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีอำนาจอายัด ยึดทรัพย์สินและการออกข้อระเบียบต่างๆต้องช่วยกันจะทำให้สำเร็จได้”

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. เดินหน้าเร่งแก้ปัญหาใหญ่ให้สังคมไทย.

ทีมข่าวอาชญากรรม